

## VŨ THƯ KHAI MẠC HỘI CHỢ TRIỂN LÃM...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy thăm gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực huyện Vũ Thư.



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh và đại biểu cắt băng khai mạc hội chợ.

giới thiệu, bán trên 200 sản phẩm OCOP, sản phẩm chủ lực, đặc trưng tiêu biểu của huyện Vũ Thư và một số tỉnh, thành phố trong cả nước như Nam Định, Huế, Bình Định, Hà Nội...

Cùng với giới thiệu sản phẩm OCOP, trong ngày 10/7, huyện Vũ Thư tổ chức trưng bày, giới thiệu 65 tác phẩm sinh vật cảnh tiêu biểu của làng vườn Bách Thuận; tổ chức hội trại "Vũ Thư - khát vọng và phát triển"; tổ chức các gian hàng trưng bày, bày bán các món ăn truyền thống, độc đáo của huyện và một số vùng, miền trong cả nước; tổ chức đêm liên hoan văn nghệ chào mừng 95 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ, 55 năm thành lập huyện Vũ Thư.

## Lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong chuyển đổi số quốc gia

Chiều ngày 10/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số (CĐS) chủ trì phiên họp lần thứ 9 của Ủy ban và Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ sơ kết 6 tháng đầu năm 2024. Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về CĐS; lãnh đạo các bộ, ngành, thành viên Ủy ban. Tại điểm cầu Thái Bình, đồng chí Phạm Văn Nghiệm, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo về CĐS, Tổ phó Tổ công tác Đề án 06 tỉnh dự phiên họp.

6 tháng đầu năm, các bộ, ngành đã tập trung xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành nhiều văn bản, chính sách để hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy CĐS quốc gia. Các bộ, ngành, địa phương cũng ban hành văn bản quy định, hướng dẫn về quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật, kiến toàn tổ chức bộ máy, giải pháp nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến, trợ lý ảo, an toàn, an ninh mạng... để hướng dẫn, chỉ đạo, thúc đẩy CĐS quốc gia. Hiện nay, 63/63 địa phương đã ban hành chính sách giảm, miễn lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 15/63 địa phương ban hành chính sách giảm thời gian

để khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Kinh tế số 6 tháng đầu năm ước tăng trưởng 22,4%, tỷ trọng kinh tế số trong GDP ước đạt 18,3%. Doanh thu lĩnh vực công nghệ thông tin (kinh tế số ICT) ước tăng trưởng 26% so với cùng kỳ năm 2023. Về quản trị số, lần đầu tiên sau hơn 20 năm, việc giám sát, đo lường dịch vụ công trực tuyến được thực hiện tự động, online; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính được thực hiện đánh giá chất lượng online. Về hạ tầng số, toàn quốc có thêm khoảng 687.000 gia đình sử dụng internet cáp quang băng rộng so với cuối năm 2023, nâng tỷ lệ

gia đình sử dụng internet cáp quang băng rộng đạt 82,2% (tăng 2,6% so với cuối năm 2023). Toàn quốc có thêm hơn 3,8 triệu thuê bao sử dụng điện thoại thông minh, nâng tỷ lệ thuê bao điện thoại di động sử dụng điện thoại thông minh lên 84% (tăng 3,2% so với cuối năm 2023)...

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về CĐS khẳng định: Người dân, doanh nghiệp đã tham gia tích cực hơn vào CĐS, niềm tin của các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp được tăng cường, góp phần chuyển cảm hứng và tạo động lực cho phát triển. Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện CĐS thời gian qua. Đối với nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm

quan trọng của CĐS, phát triển kinh tế số, xây dựng cơ sở dữ liệu. Trong đó, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể trong CĐS quốc gia; tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu cho bộ, ngành, địa phương và chia sẻ dữ liệu này. Phấn đấu đến năm 2025, 100% dịch vụ công trực tuyến được thực hiện toàn trình, 50% dân số trưởng thành sử dụng dịch vụ công trực tuyến; 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được gắn định danh cá nhân; 90% người dân, doanh nghiệp hài lòng trong giải quyết thủ tục hành chính thông qua CĐS. Thủ tướng đề nghị khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong thời gian qua và yêu cầu 12 bộ, ngành, 20 địa phương chưa ban hành kế hoạch cần khẩn trương ban hành kế hoạch CĐS năm 2024 trước ngày 20/7/2024; yêu cầu công bố số liệu tỷ trọng kinh tế số trong GDP hàng năm theo đúng

quy định. Đối với việc đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, Bộ Thông tin và Truyền thông cần khẩn trương xây dựng, hoàn thiện, trình Chính phủ ban hành các văn bản thi hành Luật Giao dịch điện tử, Luật Viễn thông; sớm nghiên cứu xây dựng, ban hành tiêu chuẩn về địa chỉ số quốc gia. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho một số bộ, ngành và nhấn mạnh cần đẩy mạnh CĐS trong công tác quản lý thuế, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; đẩy mạnh phát triển hạ tầng thanh toán điện tử, hạ tầng thông tin tin dụng bảo đảm hoạt động thông suốt, an toàn, đáp ứng tốt nhu cầu thanh toán đa dạng ngày càng tăng nhanh... Thủ tướng tin tưởng với sự vào cuộc của các bộ trưởng, trưởng ngành, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố, công tác CĐS sẽ thành công.

TU ANH

## Từ Chi bộ Cộng sản đầu tiên đến Đảng bộ huyện vững mạnh



Diện mạo nông thôn mới trên làng quê Đồng Thành (Vũ Thư).

Ảnh: QUỲNH LIU

Vào những ngày này cách đây 95 năm (tháng 7/1929), Chi bộ Cộng sản Thư Vũ được thành lập. Đây là 1 trong 6 Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Thái Bình. Trải qua 95 năm đấu tranh cách mạng, bảo vệ Tổ quốc, xây dựng và phát triển, Đảng bộ huyện Vũ Thư đã giành được nhiều thành tựu trên mọi lĩnh vực. Kỷ niệm 95 năm thành lập Chi bộ Cộng sản Thư Vũ là dịp khởi đầu truyền thống về vang dưới sự lãnh đạo của Đảng, để các thế hệ hôm nay và mai sau tự hào tiếp bước, xây dựng quê hương giàu mạnh.

Theo lịch sử Đảng bộ Thái Bình, vào những năm đầu của thế kỷ XX, giữa lúc các phong trào đấu tranh yêu nước gặp nhiều khó khăn, bế tắc do khủng hoảng đường lối và giai cấp lãnh đạo thì ánh sáng cách mạng của chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Thái Bình bằng nhiều con đường trực tiếp và gián tiếp. Cuối năm 1926, đầu năm 1927, nhiều tổ chức thanh niên yêu nước được hình thành tại làng Hộ Khê (huyện Vũ Tiên), làng Thuận An, làng An Lão, làng Bình An, làng Đại Đồng (huyện Thư Trì). Được sự truyền, giác ngộ của các đồng chí Vũ Trọng, Nguyễn Phương Lâm, Hoàng Kỳ, Tống Văn Phổ, Đỗ Văn Cự, tháng 4/1928, hai huyện Vũ Tiên và Thư Trì đã thành lập 8 tổ chức Hội Việt Nam cách mạng thanh niên với 66 hội viên; đến tháng 6/1929 phát triển lên 135 hội viên, tiến hành 21 cuộc đấu tranh đòi quyền lợi cho nhân dân.

7/1929, Chi bộ Cộng sản Thư Vũ được thành lập. Ngay sau khi ra đời, mặt dù phải hoạt động trong điều kiện bí mật và sự đàn áp, khủng bố dã man, nhiều đồng chí bị bắt, tù đầy, tra tấn tàn bạo nhưng Chi bộ Cộng sản Thư Vũ vẫn phát huy tốt vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng và phát triển tổ chức đảng. Đến tháng 1/1930 đã phát triển được 4 chi bộ và 4 tổ đảng với 36 đảng viên. Mặc dù giai đoạn 1931 - 1933 nhiều nơi bị địch đàn áp, khủng bố trắng nhưng dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Ban Tỉnh ủy, các tổ chức đảng tiếp tục được củng cố, phát triển. Cuối năm 1936, hai huyện Vũ Tiên và Thư Trì giữ vững được 16 chi bộ và tổ đảng với 111 đảng viên, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo nhân dân giành chính quyền ở hai huyện này ngày 22 - 23/8/1945.

Trước sự phát triển của phong trào cách mạng, tháng 6/1929, Ban Tỉnh ủy Thái Bình được thành lập. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của đồng chí Tống Văn Phổ, Bí thư Tỉnh ủy, trung tuần tháng

1929, Chi bộ Cộng sản Thư Vũ được thành lập. Ngay sau khi ra đời, mặt dù phải hoạt động trong điều kiện bí mật và sự đàn áp, khủng bố dã man, nhiều đồng chí bị bắt, tù đầy, tra tấn tàn bạo nhưng Chi bộ Cộng sản Thư Vũ vẫn phát huy tốt vai trò lãnh đạo phong trào cách mạng và phát triển tổ chức đảng. Đến tháng 1/1930 đã phát triển được 4 chi bộ và 4 tổ đảng với 36 đảng viên. Mặc dù giai đoạn 1931 - 1933 nhiều nơi bị địch đàn áp, khủng bố trắng nhưng dưới sự lãnh đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ và Ban Tỉnh ủy, các tổ chức đảng tiếp tục được củng cố, phát triển. Cuối năm 1936, hai huyện Vũ Tiên và Thư Trì giữ vững được 16 chi bộ và tổ đảng với 111 đảng viên, là lực lượng nòng cốt lãnh đạo nhân dân giành chính quyền ở hai huyện này ngày 22 - 23/8/1945.

Trước các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mỹ và bảo vệ biên giới, Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Thư (năm 1969 sáp nhập hai huyện Vũ Tiên và Thư Trì thành huyện Vũ Thư) không chỉ trực tiếp chiến đấu anh dũng mà còn là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Với quyết tâm "thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người", hàng vạn nam nữ thanh niên đã có mặt ở các chiến trường khốc liệt, tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu, lập nên nhiều chiến công về vang. Trong các cuộc kháng chiến cứu nước, hơn 5.800 người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh, gần 3.000 người trở thành thương binh, bệnh binh, 648 mẹ Việt Nam anh hùng. Cũng từ mảnh đất kiên cường, giàu truyền thống cách mạng này đã sinh ra 7 Anh hùng LLVTND và 3 Anh hùng Lao động.

NGUYỄN TRỌNG THẮNG

### Điểm nhấn từ những con số

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cùng nỗ lực của đội ngũ làm công tác dân số các cấp, những năm qua, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả. Thái Bình là 1 trong 10 tỉnh đầu tiên trên cả nước kiện toàn mạng lưới cán bộ dân số.

Ông Đặng Văn Hôn, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh cho biết: Quy mô dân số ổn định, chất lượng dân số ngày càng được nâng lên; tỷ lệ phát triển dân số giảm từ 3,45% (năm 1961) xuống còn 0,82% (năm 2023). Số con trung bình của một cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ giảm từ 5,12 con (năm 1961) xuống 2,43 con (năm 2020). Chất lượng dân số được cải thiện về nhiều mặt. Tuổi thọ trung bình của người dân trong tỉnh đạt 75,4 tuổi (cả nước là 73,6 tuổi). Tình trạng suy dinh dưỡng, tử vong bà mẹ, trẻ em giảm mạnh. Tầm vóc, thể lực người dân có bước cải thiện. Công tác tuyên truyền, giáo dục có bước đột phá. Việc mỗi cặp vợ chồng có 2 con đã trở thành chuẩn mực, lan tỏa, thấm sâu trong toàn xã hội; nhiều người đã hiểu được lợi ích của việc sinh từ 2 con. Dịch vụ dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình được mở rộng, chất lượng ngày càng cao.

Ở các địa phương trong tỉnh, nhiều mô hình dân số đã được xây dựng và triển khai có hiệu quả, đáp ứng nhu cầu của từng nhóm đối tượng như: Mô hình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; mô hình chăm sóc sức khỏe sinh sản và vị thành niên, thanh niên... Công tác truyền thông dân số được thực hiện thường xuyên, đa dạng, đổi mới cả về nội dung, hình thức và có sự tham gia của các ngành, địa phương, đoàn thể. Nhờ đó, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân số trong tình hình mới và các chuyên đề về dân số phát triển đã được truyền tải hiệu quả tới người dân.

### Thách thức, giải pháp về công tác dân số trong tình hình mới

Nhìn lại chặng đường đã qua có thể thấy được những kết quả nổi bật của công tác dân số; song thực tế hiện nay công tác dân số trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn, thách thức, đó là: Quy mô dân số lớn, mật độ dân số cao, tỷ lệ sinh con thứ ba ngày một tăng. Tốc độ già hóa dân số nhanh khiến cơ cấu dân số Việt Nam nói chung, cơ cấu dân số tỉnh nói riêng đang trong giai đoạn chuyển từ cơ cấu dân số vàng sang giai đoạn già hóa dân số. Mặc dù tuổi thọ bình quân tăng nhưng số năm sống khỏe thấp; tỷ lệ người cao tuổi mắc các bệnh tật kép, bệnh không lây nhiễm còn cao. Tỷ số giới tính khi sinh giảm chậm và không ổn định. Cụ thể, năm 2015 là 111,6 trẻ

## Đầu tư cho dân số là đầu tư cho phát triển

Cách đây 30 năm, hội nghị quốc tế về dân số và phát triển đã thông qua chương trình hành động với tầm nhìn sâu rộng về lĩnh vực dân số và phát triển. Chuyển tâm chính sách dân số từ kế hoạch hóa gia đình sang dân số và phát triển, công tác dân số trên địa bàn tỉnh đã đạt được nhiều kết quả, góp phần nâng cao chất lượng dân số, phát triển kinh tế - xã hội.



Truyền thông chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cho người dân xã Đồng Phương (Đông Hưng).

trai/100 trẻ gái; năm 2018 là 111,7 trẻ trai/100 trẻ gái; năm 2023 là 116,6 trẻ trai/100 trẻ gái. Các dịch vụ sàng lọc chẩn đoán, điều trị trước sinh và sơ sinh, sức khỏe tiền hôn nhân hiện nay chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân; tổ chức tiếp máy làm công tác dân số có những thay đổi, cán bộ thường xuyên biến động... Công tác truyền thông, giáo dục, vận động về dân số, kế hoạch hóa gia đình còn gặp nhiều khó khăn, khó tiếp cận ở một số nhóm như: vị thành niên, thanh niên, công nhân làm việc tại các công ty, vùng biển, ven biển.

Năm 2024, ngày Dân số thế giới 11/7 có chủ đề: Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững. Điều này cho thấy đầu tư cho công tác dân số không chỉ mang lại lợi ích về mặt xã hội mà còn đóng góp quan trọng vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Ông Đặng Văn Hôn cho biết thêm: Để làm tốt công tác dân số và phát triển, thời gian tới, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh sẽ tiếp tục tham mưu ban hành các văn bản nhằm thực hiện tốt các lĩnh vực, trong đó tập trung vào 3 lĩnh vực: Quy mô dân số, cơ cấu dân số và nâng cao chất lượng dân số. Chi cục phối hợp với các ngành, địa phương tiếp tục triển khai các chương trình, dự án, đề án, mô hình về dân số và phát triển. Bên cạnh đó, Chi cục sẽ tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động truyền thông, nhất là ở cơ sở nhằm nâng cao nhận thức của người dân về công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản...; tham mưu cấp có thẩm quyền báo đảm đủ nguồn lực để đáp ứng yêu cầu triển khai toàn diện công tác dân số; huy động nguồn đầu tư từ cộng đồng, các dự án, tổ chức để phục vụ cho công tác dân số, đáp ứng được nhiệm vụ đề ra. Ngoài ra, Chi cục sẽ thường xuyên tham mưu kiến toàn ban chỉ đạo công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình các cấp và cán bộ, nhân viên làm công tác dân số; chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác dân số các cấp, đáp ứng yêu cầu công tác dân số trong tình hình mới.

HOÀNG LANH